

# DNSMTAC PROFILE

## 2025

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สู่ความ  
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

**MORE INFO** เว็บไซต์:

[www.dnsmt.com](http://www.dnsmt.com)

**CONTACT US**

โทรศัพท์: 02-320-2291 LINE : @DNSMT





## เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สู่ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด (DNS MTAC Co., Ltd.) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพบัญชี โดยเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง เห็นเอกสารจริง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### หลักสูตรที่เปิดสอน

#### หลักสูตรพื้นฐาน (ภาคปฏิบัติ) สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี

##### การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)



สำหรับนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชี เรียนรู้ขั้นตอนการทำบัญชีอย่างเข้าใจ และเข้าใจง่าย พร้อมฝึกบันทึกบัญชีจากตัวอย่างจริง



##### การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีร้านค้าปกติ-ออนไลน์

ธุรกิจแบบบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ในการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษีที่ถูกต้องในการทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา

#### หลักสูตรเน้นการจัดทำบัญชี งบการเงิน และภาษี (ภาคปฏิบัติ) สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านบัญชีและภาษี

##### การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)



เน้นการลงมือทำจริงจากเอกสารจริง เรียนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมให้คำปรึกษาหลังเรียนจบ การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร (ภาคปฏิบัติ) สอนการจัดทำงบการเงินภายในรายเดือน โดยฝึกบันทึกบัญชีและออกรายงานงบการเงินรายเดือนเพื่อการบริหาร

#### หลักสูตรการบัญชีและภาษี เจาะลึกธุรกิจเฉพาะทาง สำหรับนักบัญชีหรือผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชี

##### การบัญชีต้นทุนผลิต (ภาคปฏิบัติ)



เรียนรู้การคิดต้นทุนต่อหน่วย การบันทึกบัญชี และการวิเคราะห์ต้นทุน เช่น การหาจุดคุ้มทุน



##### การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)

การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องของธุรกิจนำเข้าส่งออก รวมถึงการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

##### การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)

เรียนรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนในธุรกิจก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึงสิ้นสุดสัญญา

#### หลักสูตรการบัญชีบริหาร การบริหารจัดการ การเงินและงานขาย

##### การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)



สำหรับผู้ที่เปิดบริษัทและไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มที่นำไปใช้งานได้จริง



##### การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs

เรียนรู้การวางแผนภาษีอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร

### บริการเพิ่มเติม



Private Class  
อบรมส่วนตัวที่ผู้เรียนสามารถระบุหัวข้อและรายละเอียดในการอบรมได้เอง



In-house Training  
อบรมที่สำนักงานหรือบริษัทของท่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กร



ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี  
เหมาะสำหรับบริษัท SMEs ที่ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ดี และต้องการจัดทำงบภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร